

## บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมี  
ภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย  
เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลาารถกระบะ  
และที่รองแหวนรถบรรทุก

ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโจลง  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ  
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการ  
บัญชี

#### 3. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ		ลักษณะธุรกิจ
	การถือหุ้น โดยบริษัทฯ		
	<u>2552</u>	<u>2551</u>	
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	100	100	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	100	100	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	100	100	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละดังนี้

บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ สินทรัพย์รวมของ บริษัทย่อย ในงบดุลรวม		อัตราร้อยละของ รายได้รวมของ บริษัทย่อย ในงบกำไรขาดทุนรวม	
	2552	2551	2552	2551
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	28.0	26.8	36.8	37.1
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	33.1	33.8	29.1	28.5
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	9.3	9.3	0.6	-

บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

#### 4. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่องการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้นการอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

**4.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน**

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

(ปรับปรุง 2550)

และการดำเนินงานที่ยกเลิก

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

**4.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน**

		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20	การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2555
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติก่อนกำหนดได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 5.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ต้นทุนสินค้ำสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

สำรองเพื่อการลดมูลค่าสินค้ำจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้ำเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

#### 5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมาและจะถูกปรับด้วยส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานแต่ละปีของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีที่สุด อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ดีที่สุดหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคาร โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีที่สุด ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รายการเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ดีใหม่ของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้

	<u>บริษัทฯ</u>	<u>บริษัทย่อย</u>
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น	20 - 30 ปี	20 - 40 ปี
เครื่องจักร	5 - 18 ปี	5 - 18 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน	5 ปี	5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณีสินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาที่ดีใหม่ ส่วนกรณีสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจำหน่ายไปสู่บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

## 5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

## 5.8 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

## 5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>บริษัทฯ</u>	<u>บริษัทย่อย</u>
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	3 - 5 ปี

## 5.10 ค่าความนิยม

ณ วันที่ได้มา บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา หากส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนเกินนี้ในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

#### 5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการที่สำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 5.12 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามที่กล่าวข้างต้น



### 5.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

### 5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินและอาคารซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

### 5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

## 5.16 ภาษีเงินได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

## 5.17 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

## 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลาอันยาวนานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

## ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงที่ดินและอาคารด้วยราคาที่เป็นราคาตลาด ซึ่งราคาที่เป็นราคาตลาดได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้วิธีพิจารณาจากเกณฑ์ราคาเปลี่ยนแปลงแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับอาคาร ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องมีการใช้ข้อสมมติฐานและประมาณการบางประการ

## ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

## 7. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	51,295,872	68,867,301	3,465,597	2,900,895
เกินกำหนดชำระ				
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	13,310	31,709	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	216,853	-	-
รวม	<u>51,309,182</u>	<u>69,115,863</u>	<u>3,465,597</u>	<u>2,900,895</u>

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	912,350,132	914,825,655	335,726,426	353,692,118
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	6,514,454	2,152,997	1,682,917	-
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	4,205,360	113,707	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	4,723,915	4,724,960	-	-
รวม	927,793,861	921,817,319	337,409,343	353,692,118
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,402,348)	(4,723,915)	-	-
สุทธิ	922,391,513	917,093,404	337,409,343	353,692,118

#### 8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2552	2551	
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
ขายสินค้า	99.5	150.3	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 20 - 25 (2551: ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 - 30)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2552	2551	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>			
ค่าสาธารณูปโภครับ	13.4	14.9	ราคาใกล้เคียงทุน
ดอกเบี้ยรับ	34.3	44.9	อัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และอัตรา MMR (Money Market Rate) ต่อปี
<b>รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหาร</b>			
จัดการ	114.1	116.1	ราคาใกล้เคียงทุน
ขายเศษจากการผลิต	3.9	7.1	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	1.9	7.0	ราคาใกล้เคียงทุน (2551: ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 - 20)
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	1.2	2.1	ราคาใกล้เคียงทุน
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
ขายสินค้า	6.5	6.5	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 20 - 25 (2551: ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 - 30)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	639,304	406,155
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสดีง โปรดักส์ จำกัด	-	-	538,948	127,469
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ช่งกี้ (1995) จำกัด	49,983,581	59,770,939	2,287,345	2,367,271
บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมพอร์ต แอนด์				
เอ็กซ์พอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด	1,325,601	9,344,924	-	-
<b>รวม</b>	<b>51,309,182</b>	<b>69,115,863</b>	<b>3,465,597</b>	<b>2,900,895</b>

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	4,359,413	5,432,919
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	1,778,043	2,480,809
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสตัง โปรดักส์ จำกัด	-	-	1,834,423	1,933,798
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ช่งกี (1995) จำกัด	128,400	103,774	-	-
บริษัท สมบูรณ์ โฆมิกแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	-	139,100	-	139,100
รวม	128,400	242,874	7,971,879	9,986,626
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	90,000,000	30,000,000
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	50,000,000	-
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสตัง โปรดักส์ จำกัด	-	-	123,000,000	40,000,000
รวม	-	-	263,000,000	70,000,000
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	265,635,600	333,385,600
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	263,000,000	303,000,000
รวม	-	-	528,635,600	636,385,600
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	-	352,488
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ช่งกี (1995) จำกัด	122,150	-	-	-
รวม	122,150	-	-	352,488
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	1,655	1,223,565
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	334,760	2,684,495
รวม	-	-	336,415	3,908,060

ในระหว่างปี 2552 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ในระหว่างปี			
	31 ธันวาคม 2551	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2552
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว				
อุตสาหกรรม จำกัด	30,000,000	310,000,000	(250,000,000)	90,000,000
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเทรียล จำกัด	-	260,000,000	(210,000,000)	50,000,000
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง				
โปรดักส์ จำกัด	40,000,000	286,000,000	(203,000,000)	123,000,000
รวม	70,000,000	856,000,000	(663,000,000)	263,000,000
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว				
อุตสาหกรรม จำกัด	333,385,600	-	(67,750,000)	265,635,600
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเทรียล จำกัด	303,000,000	-	(40,000,000)	263,000,000
รวม	636,385,600	-	(107,750,000)	528,635,600

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2553

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเทรียล จำกัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2553

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงแก้ไขสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด โดยปลอดชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระ 31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลังจากนั้นผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิมภายหลังการแก้ไขสัญญา เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 175 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2555 และเงินให้กู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 91 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 6 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2555 เงินให้กู้ยืมทั้งสองจำนวนข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด โดยปลอดชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่งวดที่ถึงกำหนดชำระ 31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลังจากนั้นผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม ภายหลังจากแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 263 ล้านบาท จะจ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสถึงเดือนกันยายน 2556 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

## 9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ							
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าล้าสมัย		สินค้านำคงเหลือ-สุทธิ	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
สินค้าสำเร็จรูป	51,092	81,461	(1,037)	(2,412)	(1,760)	(1,465)	48,295	77,584
งานระหว่างทำ	79,333	107,994	(1,017)	(2,328)	-	-	78,316	105,666
วัตถุดิบ	108,059	231,297	-	-	(658)	(853)	107,401	230,444
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	114,701	128,347	-	-	(11,712)	(8,647)	102,989	119,700
สินค้านำระหว่างทาง	27,184	58,156	-	-	-	-	27,184	58,156
<b>รวม</b>	<b>380,369</b>	<b>607,255</b>	<b>(2,054)</b>	<b>(4,740)</b>	<b>(14,130)</b>	<b>(10,965)</b>	<b>364,185</b>	<b>591,550</b>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ							
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าล้าสมัย		สินค้านำคงเหลือ-สุทธิ	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
สินค้าสำเร็จรูป	16,502	21,734	-	-	(268)	(122)	16,234	21,612
งานระหว่างทำ	12,306	19,578	-	-	-	-	12,306	19,578
วัตถุดิบ	21,092	25,596	-	-	(1)	(1)	21,091	25,595
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	49,580	64,115	-	-	(3,671)	(2,906)	45,909	61,209
สินค้านำระหว่างทาง	2,796	780	-	-	-	-	2,796	780
<b>รวม</b>	<b>102,276</b>	<b>131,803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3,940)</b>	<b>(3,029)</b>	<b>98,336</b>	<b>128,774</b>



## 10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	160,000	160,000	535,995	535,995
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสตรีล จำกัด	130,000	130,000	519,989	519,989
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	185,000	185,000	196,034	196,034
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			1,252,018	1,252,018

## 11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุน ชำระแล้ว	อัตราส่วนการถือหุ้น		งบการเงินรวม			
				ร้อยละ	ร้อยละ	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
						2552	2551	2552	2551
<b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท สมบูรณ์</b>									
<b>หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด</b>									
บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเคท	ผลิตและจำหน่าย								
แซนด์ จำกัด	ทรายเคลือบพลาสติก และทรายอบแห้ง	ไทย	72,000	21.25	21.25	15,300	15,300	30,003	28,653
<b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท</b>									
<b>บางกอกสปริงอินดัสตรีล จำกัด</b>									
บริษัท ยามาเค สมบูรณ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย								
	อะไหล่รถ	ไทย	150,000	20.00	20.00	30,807	30,807	84,464	82,267
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม						46,107	46,107	114,467	110,920

## 11.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไรจาก		เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ	
	เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		ระหว่างปี	
	2552	2551	2552	2551
บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคอเทท แชนด์ จำกัด	1,350	1,213	-	-
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	8,488	21,504	6,291	4,263
รวม	9,838	22,717	6,291	4,263

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคอเทท แชนด์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คำนวณจากงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว และงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

## 11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับปี		กำไรสุทธิสำหรับปี	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคอเทท										
แชนด์ จำกัด	72	72	220	225	79	90	176	232	6	6
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	150	150	1,645	1,690	1,223	1,279	1,799	2,155	42	108

## 12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราส่วนการถือหุ้น		งบการเงินรวม	
			ราคาทุน			
			2552	2551	2552	2551
			ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถระบบเบรก	732,600	2.90	2.90	21,250	21,250
บริษัท สมบูรณ์ โซลิกแมมูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	300,000	1.80	1.80	5,401	5,400
รวม					26,651	26,650

## 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

### งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคา ที่ตีใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน				
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น		เครื่องมือและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน		งาน ระหว่าง ก่อสร้าง / ติดตั้ง	รวม
		ที่ดิน	เครื่องจักร		ยานพาหนะ			
<b>ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่</b>								
31 ธันวาคม 2551	897,388,929	893,508,252	3,754,068,066	430,780,637	88,838,452	31,651,148	478,320,295	6,574,555,779
ซื้อเพิ่ม	47,600,000	1,042,560	5,176,840	19,041,210	2,902,984	542,400	455,592,347	531,898,341
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(419,000)	(26,575,451)	(20,346)	(301,709)	(550,000)	(855,001)	(28,721,507)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	81,802,476	428,970,930	16,770,915	92,500		(527,636,821)	-
31 ธันวาคม 2552	944,988,929	975,934,288	4,161,640,385	466,572,416	91,532,227	31,643,548	405,420,820	7,077,732,613
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
31 ธันวาคม 2551	-	202,833,545	1,837,705,303	265,414,400	70,208,251	21,651,468	-	2,397,812,967
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	43,398,033	310,482,727	60,694,535	10,010,479	4,240,051	-	428,825,825
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม	-	(1,970,790)					-	(1,970,790)
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(52,552)	(314,993)	(15,560)	(301,679)	(582,708)	-	(1,267,492)
31 ธันวาคม 2552	-	244,208,236	2,147,873,037	326,093,375	79,917,051	25,308,811	-	2,823,400,510
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
31 ธันวาคม 2551	897,388,929	690,674,707	1,916,362,763	165,366,237	18,630,201	9,999,680	478,320,295	4,176,742,812
31 ธันวาคม 2552	944,988,929	731,726,052	2,013,767,348	140,479,041	11,615,176	6,334,737	405,420,820	4,254,332,103
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>								
2551								351,309,295
2552								428,825,825

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า ตามราคาตลาดใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					รวม
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น		เครื่องมือและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งาน ระหว่าง ก่อสร้าง / ติดตั้ง		
	ที่ดิน	เครื่องจักร						
<b>ราคาทุน/ราคาตลาดใหม่</b>								
31 ธันวาคม 2551	106,598,125	172,465,292	1,360,974,960	83,814,507	35,683,366	18,575,839	273,965,206	2,052,077,295
ซื้อเพิ่ม	-	190,000	1,449,505	7,129,751	1,224,299	-	104,195,964	114,189,519
โอนเข้า / (โอนออก)	-	80,601,101	24,259,508	958,337	-	-	(105,818,946)	-
31 ธันวาคม 2552	106,598,125	253,256,393	1,386,683,973	91,902,595	36,907,665	18,575,839	272,342,224	2,166,266,814
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
31 ธันวาคม 2551	-	38,863,097	609,548,849	53,448,853	18,392,862	9,746,216	-	729,999,877
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,826,416	123,770,098	14,933,130	6,606,432	3,541,524	-	156,677,600
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ เพิ่ม	-	1,567,067	-	-	-	-	-	1,567,067
31 ธันวาคม 2552	-	48,256,580	733,318,947	68,381,983	24,999,294	13,287,740	-	888,244,544
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
31 ธันวาคม 2551	106,598,125	133,602,195	751,426,111	30,365,654	17,290,504	8,829,623	273,965,206	1,322,077,418
31 ธันวาคม 2552	106,598,125	204,999,813	653,365,026	23,520,612	11,908,371	5,288,099	272,342,224	1,278,022,270
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>								
2551								143,503,742
2552								156,677,600

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารโดยผู้ประเมินราคาอิสระและได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวตามราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกมูลค่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 93 ล้านบาท ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น และบันทึกมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 27 ล้านบาท เป็นรายได้จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารที่เคยรับรู้ราคาที่สูงลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนๆ ผู้ประเมินราคาอิสระใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และมูลค่าต้นทุนทดแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับที่ดินและอาคารตามลำดับ

หากบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จะเป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ที่ดิน	399,428,419	399,428,419	78,068,188	78,068,188
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและ สิ่งปลูกสร้างอื่น	604,464,404	556,308,692	169,269,175	96,304,489

ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมตั้งทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 2.2 ล้านบาท ทุนการกู้ยืมนี้มาจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป แต่บริษัทฯได้นำมาใช้ในโครงการนี้ โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ทั้งสิ้นที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปในอัตราร้อยละ 2.2 ถึง 4.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ดินของบริษัทย่อยมูลค่า 101.5 ล้านบาท เป็นที่ดินที่บริษัทย่อยยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยมีเครื่องจักรซึ่งได้มาภายใต้สัญญาขายและเช่าทางการเงินกลับคืน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนประมาณ 58 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 800.4 ล้านบาท และ 419.5 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ: จำนวนเงิน 110.8 ล้านบาท และ 35.3 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม หากบริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กำไรสุทธิสำหรับปี 2552 และ 2551 และกำไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2552</u>	<u>2551</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	307	632	201	330
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.02	2.11	0.67	1.10

14. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2552	2551
ที่ดิน	107,739,100	107,739,100
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(965,500)	(965,500)
รวมสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	106,773,600	106,773,600

โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยได้ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		
	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		
	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
31 ธันวาคม 2551	21,788,577	16,240,000	38,028,577
ซื้อเพิ่ม	6,231,767	12,923,204	19,154,971
ตัดจำหน่าย	-	(16,909,750)	(16,909,750)
31 ธันวาคม 2552	28,020,344	12,253,454	40,273,798
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
31 ธันวาคม 2551	12,260,140	-	12,260,140
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,659,546	-	4,659,546
31 ธันวาคม 2552	16,919,686	-	16,919,686
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2551	9,528,437	16,240,000	25,768,437
31 ธันวาคม 2552	11,100,658	12,253,454	23,354,112

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		
	คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
31 ธันวาคม 2551	10,016,428	5,124,000	15,140,428
ซื้อเพิ่ม	3,968,897	1,784,697	5,753,594
ตัดจำหน่าย	-	(5,478,750)	(5,478,750)
31 ธันวาคม 2552	13,985,325	1,429,947	15,415,272
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
31 ธันวาคม 2551	1,836,184	-	1,836,184
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,207,922	-	2,207,922
31 ธันวาคม 2552	4,044,106	-	4,044,106
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2551	8,180,244	5,124,000	13,304,244
31 ธันวาคม 2552	9,941,219	1,429,947	11,371,166

#### 16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	
		2552	2551
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	22,736	10,925,378
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	MMR	-	65,000,000
รวม		22,736	75,925,378

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินเบิกเกินบัญชีค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวนเงิน 20 ล้านบาท ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง

## 17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 ถึง 3.00 ต่อปี และค้ำประกันโดยการจำนำสินค้าบางส่วนของบริษัทย่อยสองแห่งและโดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง

## 18. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	เงื่อนไข การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2552	2551	2552	2551
1	ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR และตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2550 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละ MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2557	1,087	1,226	1,087	1,226
2	ปีที่ 1-2 อัตราร้อยละ MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2554	22	34	22	34
3	MLR - อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2555	91	111	91	111
4	MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2556	211	260	-	-
5	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2553	30	51	-	-
6	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555	67	77	-	-
7	MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2553	2	5	-	-
8	MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553	9	21	-	-
9	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555	74	88	-	-
10	MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555	53	62	-	-
11	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556	84	90	84	90
12	MLR-อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556	104	91	104	91
13	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556	107	84	107	84



(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	เงื่อนไข การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2552	2551	2552	2551
14	MLR-อัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2556	20	5	20	5
15	MLR-อัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2559	49	-	49	-
16	MLR-อัตราคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2559	63	-	-	-
	รวม		2,073	2,205	1,564	1,641
	หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(429)	(510)	(259)	(361)
	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ		1,644	1,695	1,305	1,280

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำข้อตกลงแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยขอปลอดชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระ 31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลังจากนั้นผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม ที่ขอขยายเวลาการชำระหนี้เสร็จสิ้นเท่ากับระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้น ในระหว่างระยะเวลาการปลอดชำระหนี้ดังกล่าว มีเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และการจ่ายเงินปันผล

สัญญากู้ยืมของบริษัทฯได้ระบุให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่อ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น

สัญญากู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อจำกัดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุน ความสามารถในการชำระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

สัญญากู้ยืมค้ำประกันโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 47 ล้านบาท

## 19. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	64,219	6,708	2,831	5,335
หัก : ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(5,348)	(739)	(370)	(664)
รวม	58,871	5,969	2,461	4,671
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(13,284)	(3,364)	(1,445)	(2,210)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	45,587	2,605	1,016	2,461

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้: -

(หน่วย: ล้านบาท)

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	15.5	48.7	64.2
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(2.2)	(3.1)	(5.3)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	13.3	45.6	58.9

## 20. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ในระหว่างปี 2552 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

### ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ

(หน่วย: บาท)

	อาคารและ		รวม
	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้างอื่น	
ยอดคงเหลือต้นปี 2552	28,529,938	37,297,706	65,827,644
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	(1,567,068)	(1,567,068)
ยอดคงเหลือปลายปี 2552	28,529,938	35,730,638	64,260,576

## ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

	อาคารและ		รวม
	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้างอื่น	
ยอดคงเหลือต้นปี 2552	469,430,572	97,068,309	566,498,881
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	(5,537,299)	(5,537,299)
ยอดคงเหลือปลายปี 2552	469,430,572	91,531,010	560,961,582

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

### 21. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (หน่วย: ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (หน่วย: บาท)
เงินปันผลประจำปี 2550	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551	120	0.40
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับ ปี 2551	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551	90	0.30
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2551		210	0.70

### 22. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

### 23. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 จากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ และอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยหลังจากบวกกลับด้วยรายการสำรองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี และหักด้วยขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน (ถ้ามี)

## 24. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	บริษัทฯ			บริษัทย่อย						
	1449(2)/2548	1221(2)/2549	1715(2)/2551	1395(2)/2550	7007(2)/2550	1813(2)/2550	1634(1)/2552	1853(2)/2551	1474(2)/2546	1111(2)/อ./2551
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ผลิตพลาสติกซ้อหลัง			ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป		ซูปแช็ง	ผลิตโม่มีด	ผลิตสปริงชด	ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	ซูปแช็ง
<b>สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ</b>										
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
2. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติที่กำหนดระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่งค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	-	-	ได้รับ	ได้รับ	-	-
6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	-	-	ได้รับ	ได้รับ	-	-

รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2552			2551		
	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม การลงทุน	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม การลงทุน	รวม	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม การลงทุน	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม การลงทุน	รวม
รายได้						
รายได้จากการขาย						
- ในประเทศ	895,106,287	510,048,186	1,405,154,473	965,063,368	984,914,854	1,949,978,222
- ต่างประเทศ	1,021,897	31,431,758	32,453,655	-	57,301,832	57,301,832
รายได้อื่น	16,465,928	182,080,062	198,545,990	9,416,628	203,297,193	212,713,821
รวมรายได้	<u>912,594,112</u>	<u>723,560,006</u>	<u>1,636,154,118</u>	<u>974,479,996</u>	<u>1,245,513,879</u>	<u>2,219,993,875</u>

## 25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2552</u>	<u>2551</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ				
พนักงาน	612,606	735,641	232,074	287,807
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	433,585	357,453	158,985	144,789
ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	16,910	-	5,479	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	23,558	-	688
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,884,774	2,667,287	657,684	841,903
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงาน				
ระหว่างทำ	59,030	55,510	12,504	(5,754)

## 27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซทส์ จำกัด ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวน 8.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.9 ล้านบาท) ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

## 28. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันดังนี้

28.1 ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวนเงินรวม 91.0 ล้านบาท (2551: 168.7 ล้านบาท และ 157.7 ล้านบาท)

28.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้และสัญญาบริการ ดังนี้

	<u>ล้านบาท</u>
จ่ายชำระภายใน	
ภายใน 1 ปี	43.1
2 ถึง 5 ปี	28.4

28.3 บริษัทฯได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึง โดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2553 และบริษัทฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

28.4 บริษัทฯได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป โดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของต้นทุนกระบวนการทุบขึ้นรูป โดยไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2557 และบริษัทฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

- 28.5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึง โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2557 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
- 28.6 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อ โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 1 ล้านบาท สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2553 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

## 29. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 12.3 ล้านบาท และ 30.6 ล้านบาท ตามลำดับ (2551: 12.4 ล้านบาท และ 29.4 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

## 30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

## 31. เครื่องมือทางการเงิน

### 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

## 31.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในบังคับ ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม				รวม
		อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
ร้อยละต่อปี						
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.25% - 0.75%	-	-	192.3	2.3	194.6
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	2.375%	0.6	1.2	-	-	1.8
		0.6	1.2	192.3	2.3	196.4
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร						
- - ทรัสต์รีซีท	1.97% - 3.00%	-	-	215.4	-	215.4
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.5%-3.9%	13.3	45.6	-	-	58.9
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	MLR - อัตราคงที่ต่อปีและอัตราคงที่ต่อปี	137.4	224.3	1,711.3	-	2,073.0
		150.7	269.9	1,921.4	-	2,342.0



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
	ร้อยละต่อปี					
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.5% - 0.75%	-	-	103.0	1.4	104.4
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	MMR	-	-	263.0	-	263.0
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	MLR - อัตราคงที่ต่อปี	-	-	528.6	-	528.6
		-	-	894.6	1.4	896.0
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.5%-3.5%	1.5	1.0	-	-	2.5
- เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - อัตราคงที่ต่อปี และอัตราคงที่ต่อปี	54.6	136.7	1,372.6	-	1,563.9
		56.1	137.7	1,372.6	-	1,566.4

### 31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและเครื่องจักร บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	ทางการเงิน	ทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.2	5.6	33.3688
เยน	19.6	329.6	0.3623

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ
	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.2	33.3930 - 33.4000
เยน	82.1	0.3672 - 0.3709

### 31.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

### 31.5 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

### 31.6 การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.2:1 (2551: 1.5:1) และบริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.9:1 (2551: 1.1:1)

### 32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553